



Fundargerð	
Yfirskrift / efni:	Stjórnarfundur 5
Staðsetning:	ÍSí
Hvenær:	10.9.25 klukkan 17:00
Þátttakendur:	Valgerður Rún Benediktsdóttir - Formaður Guðmundur Sigurðsson – Varaformaður Jóhann Ágúst Jóhannsson – Gjaldkeri Ársæll Rafn Erlingsson – Ritari Böðvar Már Böðvarsson – Varamaður Þórarinn Már Þorbjörnsson – Framkv.- og íþróttastjóri
Fjarverandi:	Katrín Fjóra Bragadóttir – Varamaður Helga Hákonardóttir - meðstjórnandi
Fundarritari:	JÁJ

Yfirferð og samþykkt fundargerðar síðasta fundar

Fundargerðir fyrir 3. og 4. fundi samþykktar.

Skipan landsliðsnefndar

Tillaga um að Valdimar ÍR formaður nefndar, Ásgrímur Helgi KFR, Ingi Geir ÍA, Hörður Ingi ÍR og Halldóra Íris ÍR skipi nefndina. Samþykkt samhljóða.

Tillaga VRB að boða þau sem fyrst á fund og ganga frá endurskoðun á reglugerð um Landsliðsnefnd og koma þeim inn í verkefni framundan. PMP fer í málið með VRB.

Breytingar á reglugerð um landsliðsnefnd (sjá fyrri færslu)

Sjá hér að ofan.

Útsendingar/Streymi frá mótum (samtöl við Sýn og Rúv)

Sýn til í allt en hver útsending kostar 800 þús. Gætum selt auglýsingar í það en þetta dæmir sig sjálft niður.

VRB fór á fund með RÚV og þeir eru til í að sýna Íslandsmót einstaklinga. Finna þarf dagsetningu í samráði við aðila, KLÍ, RÚV og KHE. Úrvaldsdeildin ekki á dagskrá hjá þeim. Möguleiki með RIG en dags. stangast á við EM í handbolta.

GS ætlar að athuga hvað ÍA/TV segir með Úrvaldsdeildina. Skoða má hvort breyta ætti formatinu ef það væri.

JÁJ nefnir hvort það sé tilefni til að skoða kaup á búnaði til að KLÍ geti séð um þetta sjálft ef allir eru farnir að taka peninga fyrir útsendingar. JÁJ og ÁRE skoða möguleikana fyrir streymi.

PMP kannar hjá ÍBR hvort það sé komið eitthvað plan varðandi útsendingar á RIG, eftir því verður skoðað hvað við gerum.

Kaup á SnapUp vegg

JÁJ kom með tillögu um að skoða SnapUp vegg til að setja upp t.d. á mótum þar sem myndir eru teknar af sigurvegum og fleiri uppakomum.. PMP skoðar Sérmerkt og Enso, JÁJ fékk verð frá

Samskipti.is Rætt um að hafa styrktaraðila á þessu en þá þarf að sækja þá. Óljóst hver getur tekið það að sér.

Styrkir til afrekskeilara vegna móta erlendis (erindi frá framkvæmdastjóra)

ÞMP sendi fyrirspurn á stjórn með styrki til keilara til þátttöku í mótum t.d. Túrstop. A hópar hafa fengið styrk t.d. fyrir eitt start eða allt að 15.000,- Spurning með 50+ hópinn hvort hann ætti að vera gjaldgengur í þessa styrki.

VRB og ÞMP taka saman reglur heilt yfir varðandi styrki sem verður síðan sett á vefinn svo allir sjái. Skoða að setja upp umsóknarform á KLÍ síðunni fyrir fólk til að sækja um.

Skipti á bókhaldsstofu

JÁJ fór yfir stöðu mála. Núverandi kostnaður er allt of hár. Búið að ræða við 3 aðila, 2 eru búnir að gefa kost á sér að taka við þessu. Lagt til að fara til UN bókhalds með þetta. Samþykkt samhljóða. JÁJ og ÞMP ganga frá málum.

RIG - yfirferð yfir fjárhagsáætlun

Rætt um stöðuna skv. áætlun. Rætt um að búa til pakka fyrir erlenda gesti. Kostir og gallar við hvort fyrir sig, Túrstopp eða ekki.

VRB leggur til að við ákveðum hvort RIG verði eða ekki, RIG ákveðið. Næst er þá að skoða hvort það verði Túrstopp, ákveðið að halda áfram með Túrstopp. Rætt um að búa til ákv. mótstjórn. Lagt til að athuga með Valgeir sem mótstjóra og Kim kæmi með skor ut anumhald. Búa þarf til RIG mótanefnd sem sér um undirbúning. ÞMP verður sem framkv.stjóri KLÍ í hópnum, GS ætlar að leiða verkefnið fram undan.

Miðlunaráætlun - drög

Frestað

IBF fundur í Hong Kong

Skoða þarf hvort við sendum fulltrúa eða ekki. Fer kannski eftir því hvað Norðurlönd ætla að gera, samtal þeirra formanna er í gangi. EBF fundur er í október og staðan kannski tekin þá. Ljóst að þetta er dýrt. Nefnt að hægt er að veita öðru landi umboð frá okkur.

“March forward for Gender Equality”

Frestað

Önnur mál

ÁRE óskar eftir því að fastir fundir verði aðeins seinna, samþykkt.

Næsti fundur er áætlaður miðvikudagurinn 8. október

Fundi slitið kl. 18:50